

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

“ดอนแก้ว” ตำบลแห่งความซื่อตรง โปร่งใส และมีสุขภาวะดี

แม้จะมีเป้าหมายสูงสุดของการทำงาน แต่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจอันมากมาย นับไม่ถ้วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้รับจากองค์กร และหน่วยงานต่างๆ เป็นเครื่องหมายการันตีเป็นอย่างดี ถึงผลสำเร็จของการทำงานด้วยความมุ่งมั่น กุ้มกอบ เพื่อสร้างสุขภาวะของคนในชุมชน และก้าวสู่การเป็นชุมชนคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต



นายนพต ฌ เชียงใหม่ นายกองคํการ บริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และ ดร.อุบล ยะไวยุทธนะวิชัย ปลัดคํการบริหารส่วน ตำบลดอนแก้ว คือผู้นํการเปลี่นแปลง คนสําคัญที่มีส่วนในการวางรากฐานอันมั่นคง ให้กับองคํการ ด้วยนโยบายที่ชัดเจนและ เอาจริงเอาจิงในการป้องกันการทุจริตทุก รูปแบบ ขณะเดียวกันก็ปลุกฝึงคุณธรรม ความซื่อตรง โปร่งใส ความเอื้ออาทร ซื่อสัตย์ สุจริต ให้เกิดขึ้นทั้งในองคํการและในชุมชน

ปลัดอุบลเล่าถึงแรงบันดาลใจว่า “เรา มักจะได้ยินจากชาวอยู่เสมอว่า องคํการ ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอร์รัปชัน

มากที่สุด ท้องถิ่นไม่ดี ท้องถิ่นโกง ซึ่งพอได้ยิน อย่างนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจ เลยทำให้เกิด แรงบันดาลใจอยากจะทำท้องถิ่นของเราให้ เป็นองคํการที่สะอาด ปลอดการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเด็ดขาด ตอนนั้นมันเป็นเหมือนอุดมคติ ทำได้หรือไม่ ไม่รู้ แต่ที่รู้คือต้องเริ่มที่ตัวเอง ก่อน ก็เลยเริ่มต้นจากการดีไซน์องคํการของ เราว่าจะต้องเป็นอย่างไร”

“อบต.สีขาว” ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้

อบต.ดอนแก้วเริ่มต้นสร้างความโปร่งใส ในองคํการ ด้วยการแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำใน องคํการ โดยเฉพาะด้านการบริหารงาน วาง



หลักเกณฑ์การรับคนเข้าทำงานที่ใช้ระบบคุณธรรม ไม่มีระบบฝาก รับคนพิจารณาคนเข้าทำงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติสามารถสมัครเข้ามาเพื่อรับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกได้

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกแผนกของ อบต.ดอนแก้ว ยังได้ปฏิญาณและบันทึกเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า **“จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้าน การทุจริต มีความโปร่งใส และมีส่วนร่วมทุกระดับ”** โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล คือมีความถูกต้องตามกฎระเบียบ มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ โปร่งใส มีส่วนร่วม มีความคุ้มค่าและสร้างสรรค์ อีกทั้งยังน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพราะหากคนในองค์กรมีความพอเพียงพอประมาณ พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ไม่ฟุ้งเฟ้อ และรู้จักการประหยัดอดออมแล้ว จะเป็นเกราะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างดี

ทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่การเป็น **“อบต.สีขาว”** ที่มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ซึ่งไม่เพียง

ปลอดคอร์รัปชัน หากยังเปิดกว้างให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการทำงานของ อบต.ดอนแก้ว โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำตำบลดอนแก้ว ทำหน้าที่เสมือน ป.ช.ตำบลซึ่งเรียกว่า**คณะกรรมการธรรมาภิบาลตำบลดอนแก้ว (กร.ต.ดอนแก้ว)** ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนชุมชนในการสอดส่อง เฝ้าระวัง และรณรงค์สร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และชุมชน

ผู้แทนชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจบริหาร การใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่น การรับรู้งบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างตรงไปตรงมา ด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงได้ โดยง่ายและสะดวก ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน และอินเทอร์เน็ต ตามแนวคิด **“อบต.รู้อะไร ประชาชนต้องรู้สิ่งนั้น”** จึงเป็นที่มาของนวัตกรรม **“องค์กรระบบเปิด” (Open System Organization)** เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยกระบวนการที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรม **“PR 360 องศา”** ซึ่งเป็น



การประชุมสัมมนาข้อมูลข่าวสารทั้งเชิงรุก และเชิงรับ รวมทั้ง "Donkaew GIS" คือการพัฒนากระบวนการข้อมูล GIS ให้ตรงตามความต้องการของประชาชน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ อบต.สีขานอกจากส่งผลต่อการประหยัดงบประมาณของทางราชการแล้ว ประชาชนยังมีโอกาสเสนอความต้องการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้โดยตรงต่อนักการเมืองท้องถิ่นด้วย

มุ่งสู่การเป็น “ชุมชนคุณธรรม”

เป้าหมายสำคัญของ อบต.ดอนแก้ว คือ การขยายหลักคุณธรรมความซื่อตรงสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กปฐมวัยจนกระทั่งวัยผู้ใหญ่ เพื่อหล่อหลอมชุมชนแห่งนี้ให้เป็น “ชุมชนคุณธรรม”

“นโยบายของท่านนายกฯ ที่มีความชัดเจน จริงจัง และไม่ปิดกั้นความคิดของคนในชุมชน หน้าที่ยังให้เกียรติชาวบ้าน รับฟังความคิดเห็นของทุกคน ใครมีเหตุผลที่ดีกว่าก็ทำตามนั้น สิ่งเหล่านี้เป็นจุดแข็งที่ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวผู้นำ และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

เราค่อยๆ สร้างจิตสำนึกความซื่อตรงให้กับชุมชนผ่านวิธีการหลายอย่าง อย่างเช่น โครงการตลาดสีเขียวที่เปิดให้ชาวบ้านนำผักปลอดสารพิษมาวางขายในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแก้ว ซึ่งเป็นตลาดที่ไม่มีคนขาย มีแต่คนซื้อ ใครอยากซื้ออะไรก็หยิบสินค้าไป มีราคาติดอยู่ มีกระป๋องเงินวางอยู่ จ่ายเงินเอง ทอนเงินเอง ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะค่อยๆ ชัดเวลาเขาให้ความซื่อสัตย์ซื่อตรง อย่างน้อยก็กับตัวเอง เพราะเขาจะรู้อยู่แก่ใจตัวเอง และเรายังนำวิธีการแบบนี้ไปใช้ในร้านค้าในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้กับเด็กๆ ด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตเป็นคนดีในสังคมต่อไป” ปลัดอุบลเล่า

“ดอนแก้ว” ตำบลแห่งสุขภาวะ:

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาของ อบต.ดอนแก้ว คือการเป็นตำบลที่มีสุขภาวะดีครบทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่

1. สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมดี ไม่มีอุบัติเหตุ เป็นต้น
2. สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น
3. สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ทำงาน ในสังคม ในโลก ซึ่งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี มีความสามัคคีในชุมชน และมีสันติภาพ เป็นต้น



4. **สภาวะทางปัญญา** หมายถึงความ สุขอันประเสริฐที่เกิดจากมีจิตใจสูง เข้าถึง ความจริงทั้งหมด ลดละความเห็นแก่ตัว หรือประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมและชุมชน มีความเห็นอกเห็นใจ ผู้อื่น มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา เพื่อ ช่วยเหลือชุมชน สังคม รวมถึงประเทศชาติ เป็นต้น

โดย อบต.ดอนแก้ว ร่วมกับสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนภาวะชุมชน (สำนัก 3) ร่วมกันเปิดตัว “**มหาวิทยาลัย ดอนแก้วสร้างสุข**” ขึ้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ ต่อยอดมาจากแนวคิดของศูนย์บูรณาการ การดูแลสุขภาพชุมชน โดยสังเคราะห์ ออกมาเป็นหลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชน เพื่อให้คนในตำบลตลอดจนคนภายนอก ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้

ปลัดอุบลเล่าว่า “การสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ต่างๆ ทำให้ตำบลของเรามี แหล่งเรียนรู้ขึ้นมากมาย อย่างเช่น การดูแล ผู้ป่วยและคนพิการ การบริหารจัดการ ชยะโดยชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชน รวมถึงการเป็นองค์กรธรรมมาภิบาล ชื่อตรง โปร่งใส ดังนั้นเราจึงอยากที่จะขยายการเรียนรู้ ไปสู่ภายนอกให้มากขึ้น โดยการจัดทำเป็น หลักสูตรที่มีความน่าเชื่อถือให้คนที่สนใจ เข้ามาเรียนรู้โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัย

มาช่วยในเรื่องการให้ความรู้ด้านวิชาการ บวกกับประสบการณ์ชุมชนที่เราทำให้ผู้ที่มา เรียนรู้ได้รับประโยชน์กลับไปขยายผลต่อ”

จากการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และ การป้องกันการทุจริต ทำให้ อบต.ดอนแก้ว ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการ ทุจริต จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), รางวัลพระปกเกล้าทองคำและรางวัล เชิดชูเกียรติท้องถิ่นที่เป็นที่สดด้านความ โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า, รางวัลคุณธรรม แห่งชาติประเภทองค์กร จากศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) และโครงการ อบต.สีขาว ได้รับรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ ประเภท โครงการ, ซึ่ง ดร.อุบล ยะไวยุทธวิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้รับรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ ประเภทบุคคล รวมถึงรางวัลข้าราชการต้นแบบ “ข้าราชการ ไทยใจสีขาว” จากคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) อีกทั้ง รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การบริหารจัดการที่ดีถึง 14 ปีติดต่อกัน จาก กระทรวงมหาดไทย ซึ่งรางวัลแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจเหล่านี้ ถือเป็น การันตีได้อย่างดีถึงการเป็น “อบต.ชื่อตรง โปร่งใส” อย่างแท้จริง